
บทบาท รัฐสภา

สะท้อน อ�านาจ นิตบิญัญติั

บทบาท ต่อรัฐบาล

ยิ่
งเห็นภาพชาวบ้านเข้าแถวยาว

เหยยีดเป็นกโิลเพือ่รอรบัเงนิ รอ

รับของบริจาค ปรากฏขึ้นมากเพียงใด 

ยิ่งจ�าเป็นต้องให้ความสนใจมากเพียง

นัน้

สนใจต่อ “รากฐาน” ความเป็นมา

ถามว่าเหตุใดจึงสัมผัสได้ในความ

หงดุหงดิ สมัผสัได้ในความไม่พอใจ อัน

ดังมาจากท�าเนียบรัฐบาล ดังมาจาก

พรรคพลงัประชารัฐ

ประหนึ่งเกรงว่าจะเป็น “พาหะ” 

แพร่ “ไวรสั”

แต่ความเป็นจริงยิ่งกว่าน้ันก็คือ  

ยิง่ภาพชาวบ้านเข้าแถวยาวเหยียดแพร่

ขยายกว้างขวางออกไปในลักษณะอัน

เรยีกได้ว่าทกุหย่อมย่าน

เท่ากบั “ประจาน” รัฐบาล

ประจานให้เหน็ว่ามาตรการ “เข้ม” 

ของรัฐบาลเป็นผลเสียมากกว่าผลดี 

ประจานให้เห็นความไม่ได้ตระเตรียม

อย่างเพยีงพอในการช่วยเหลอื เยยีวยา 

ชาวบ้าน

ตรงนี้ต่างหากที่ส�าคัญและจ�าเป็น

ต้องสนใจ

ต้
องยอมรับว่า ไม่ว่าการประกาศ

และบังคับใช้พ.ร.บ.การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ ไม่ว่าการ

ด�าเนนิมาตรการต่างๆ ล้วนอยูใ่นมอืของ

รฐับาล

ไม่มใีครรูม้าก่อนใน “รายละเอยีด”

เพราะว่าถูกสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสครอบง�า เพราะว่า

บรรยากาศไม่อ�านวยให้มีการตรวจสอบ

และควบคมุอย่างเพยีงพอ

ผลจึงกลายเป็นความเดือดร้อนไป

ทกุหย่อมย่านอย่างทีเ่หน็ผ่านภาพ

บทบาทที่หายไปโดยอัตโนมัติก็คือ 

บทบาทของรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิง่

บทบาทของพรรคฝ่ายค้านที่จะควบคุม

และตรวจสอบ

ผลก็คือ บทบาทของ “อ�านาจ

นติบิญัญตั”ิ หมดสิน้

เป็นความหมดสิ้นเพราะว่าไม่ได้

อยู่ในสมัยประชุม เป็นความหมดสิ้น

เพราะสมาชกิรฐัสภาเองกท็�าตวัเหมอืน

กับ 250 ส.ว.คือไม่กระตือรือร้นที่จะ

แสดงบทบาท

ลืมไปว่าตนเองอยู ่ในฐานะเป็น  

“ผูแ้ทนปวงชน”

เ
มื่อสมาชิกรัฐสภาไม่ด�ารงตนอยู่ใน

ฐานะแห่ง “ผู้แทนปวงชน” เสยีแล้ว 

บทบาทของ ส.ส.จงึแทบไม่แตกต่างไป

จากบทบาทของ ส.ว.

น่ันก็คือ แสดงบทบาทเพียงเพื่อ

ยกมอืให้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา

เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี 

สามารถสบืทอดอ�านาจได้ตามเป้าหมาย

ทีก่�าหนด

บทบาทของ 250 ส.ว.กร็อรบั “เงนิ

เดอืน” สถานเดยีว

เมือ่ ส.ส.ท�าตวัเหมอืนกบั 250 ส.ว. 

เสยีแล้วกม็หีน้าทีอ่ย่างเดยีวคอื ปกป้อง 

รฐับาลและคอยปรามมใิห้ ส.ส.ฝ่ายค้าน

ได้แสดงบทบาท

ผลก็อย่างท่ีเห็นจากมาตรการ “เข้ม” 

ของรฐับาลทีอ่อกมา

นัน่กค็อื แม้จะเหน็ภาพของประชาชน 

ออกมาเข้าแถวยาวเหยียดเป็นกิโลก็

ไม่สามารถสร้างความสะเทือนใจให้กับ 

ส.ส.ฝ่ายรฐับาลได้

กลับมองเห็นว่าเป็น “มวลชน 

จดัตัง้” ของฝ่ายตรงกนัข้าม

ค�
าถามอันแหลมคมเป็นอย่างมาก

ต่อสมาชิกรัฐสภา จึงเป็นค�าถาม

ต่อสถานะแห่ง “อ�านาจนติบิญัญตั”ิ ที่

จะมต่ีอ “อ�านาจบรหิาร”

สถานะแห่ง “รฐัสภา” ต่อ “รฐับาล”

นี่จึงมิได้เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาล

อย่างเดียว น่ีจึงมิได้เป็นเรื่องของฝ่าย

ค้านอย่างเดยีว หากแต่เป็นบทบทร่วม

กนัของทัง้ 2 ฝ่าย

บทบาทของรัฐสภา บทบาทของ

ตวัแทนของราษฎร

คอลัมน
หนังสือพิมพคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศ

หนังสือพิมพมติชนรายวัน

คอลัมน
หนังสือพิมพคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศ

หนังสือพิมพมติชนรายวัน

วันพธุที ่22 เมษายน พทุธศกัราช 2563 ⦁ หน้า 3

⦁เก่งแต่กู้

อยูบ้่านเพือ่ชาต-ิช็อก

ค่าไฟพุง่

(หวัข่าว ข่าวสด, 21 เม.ย.63)

ลุงอย่าเผลอแนะ ปิดแอร์  

ปิดไฟเข้าล่ะ(ฮา)  

⦁⦁⦁
⦁เกณฑ์วดั

‘ตดิเช้ือ’ต้องต�า่สบิ

ปมยตุ-ิต่อพ.ร.ก.

(หวัข่าว ไทยรฐั, 21 เม.ย.63)

เอาให้แน่ ตดิเช้ือ หรือไอควิ

⦁⦁⦁

⦁ไม่ควรออกท�างาน

อานิสงส์COVID

‘พลงัเงียบ’หนุน

รฐับาลประยทุธ์

(หวัข่าว ไทยโพสต์, 20 เม.ย.63)

หนนุอยูบ้่านเพือ่ชาตมิัง้(ฮา)

⦁⦁⦁

นายเสียม

กางตำคอ

จ ากกรณีที่สมาคมโรคติดเช้ือ ได้ออก

แถลงการณ์ว่า การฉีดพ่นฆ่าเช้ือบนตัว

บุคคลเป็นอันตรายและไม่มีความจ�าเป็นต้อง

พ่นน�า้ยาฆ่าเช้ือหรืออบฆ่าเช้ือด้วยสารเคมต่ีางๆ 

บนถนน สถานที่สาธารณะหรืออาคารบ้าน

เรือน เพราะอาจจะท�าให้เชื้อ COVID-19 นั้น 

ฟุ้งกระจายได้

 โดยทางสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง ได้

ออกมาพูดถึงกรณดีงักล่าว ในฐานะผูใ้ห้บริการ

ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อก�าจัดเชื้อโรค 

 ธนาวุฒิ ศิริเรอืง นายกสมาคมวิชาชพี

ก�าจดัแมลง กล่าวว่า ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ 

เก่ียวกับการจัดการแมลง แมลงสัตว์เล็ก  

ทีผ่่านมาธรุกิจนีไ้ม่ได้ก�าจดัแต่แมลงและปลวก 

แต่บริษัทก�าจัดแมลงส่วนใหญ่มีความรู้ ความ

ช�านาญเก่ียวกับการจัดการฆ่าส่ิงที่มารบกวน

มนษุย์ รวมถึงพาหะน�าเช้ือโรค ซ่ึงวิธกีารฉดีพ่น 

ก�าจัดแมลง จะแตกต่างออกจากการฉีดพ่น

ฆ่าเช้ือโรค วิธีการจัดการที่ใช้ในปัจจุบันเรียก

ส. วชิาชพีก�าจดัแมลง ชีพ่้นยาปลอดภยั ไม่ท�าเชือ้โควดิ-19 ฟุง้กระจาย
ว่าการฉีดพ่น โดยใช้ เครื่องพ่น ULV (Ultra 

Low Volume) 

 “หลกัการพ่นยาทีเ่ราใช้คือ การใช้เคร่ืองพ่น 

ULV ท�าไมถึงเหมาะสม ไม่ใช่ว่าเราจะไปพ่น 

ไปฉีดน�้าใส่พ้ืนเพื่อให้ละอองกระจาย วิธีนั้น 

เราไม่แนะน�า วิธีที่เราฝึกอบรมคือ ใช้เคร่ืองพ่น 

ULV พ่นไปในอากาศ คล้ายๆ กับหมอกควัน เพียง

แต่ว่าไม่ใช่ควัน แต่เป็นน�า้ซ่ึงมลีะอองฝอยเลก็มาก 

เล็กถึงประมาณ 3 - 5 ไมครอน วิธีการนี้ไม่ท�าให้

เช้ือโรคฟุ้งกระจาย” นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัด

แมลงกล่าว

 นายธนาวุฒิ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า น�้ายาที่พ่น

ออกไปจากเคร่ือง ULV จะไม่มแีรงปะทะ ถ้าน�า้ยาจะ

ตกก็จะตกลงมาทีพ้ื่นด้วยความนุม่นวล จะลงไปจบั

กับเช้ือโรคแล้วก็ฆ่าเช้ือโรค ฆ่าโมเลกุลของเช้ือโรค 

วิธีการไม่ได้ใช้แฮนด์สเปรย์ หรือเคร่ืองพ่นยาที่

ท�าให้เกิดน�้ากระเซ็น ก็ไม่มีการท�าให้เช้ือกระจาย

ไปที่ไหน น่ีคือหลักการ ฉะนั้นวิธีการนี้สามารถ

ท�าได้รวดเร็ว 

 “แต่การที่เราจะฆ่าเช้ือโรคด้วยวิธีการอื่น

สามารถท�าได้ไหม ก็สามารถท�าได้ อย่างทีเ่ขาพูดว่า 

นอกจากการพ่นยาแล้ว ให้ใช้วิธกีารเช็ดถูเอา ถ้ามนั

พ่นไม่ได้ก็เช็ดถูเอาก็ได้ แต่เราจะมั่นใจได้ในระดับ

ไหนว่า การเช็ดถูมันจะสามารถครอบคลุม คุณจะ

สามารถไปถูได้ทุกซอก ทุกมุมของตัวบ้านไหม คุณ

ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ หรือถ้าเป็นพ้ืนทีก่ว้างๆ ในพืน้ที่ 

ใหญ่ๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้า ในโกดังใหญ่ๆ ใน

ไลน์ผลิตสินค้า จะท�าได้ไหมในการเช็ดถูทุกซอก 

ทุกมุม” นายธนาวุฒิกล่าว

 นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง กล่าวเพิ่ม

เติมว่า การฆ่าเช้ือ พ่นเพียงคร้ังเดียวเช้ือโรคที่

อยู่นั้นตายหมด 100% แต่ต้องประเมินหลังจาก

การพ่นยาแล้วว่า มีความเสี่ยงอะไรไหม มีใครเข้า

ออกไหม มีคนที่เส่ียงต่อโรคเข้ามาในพื้นที่นี้ไหม 

ถ้ามีความเสี่ยง ก็ท�าการพ่นยาซ�้า คือถ้าไม่มีความ

เส่ียง ก็ไม่จ�าเป็นต้องพ่นยา ซ่ึงถ้าเป็นสถานที่ปิด

ตามคุณสมบัติของยาจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ 4 - 5 วัน

 โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางสมาคม

วิชาชีพก�าจัดแมลงก็มีการฝึกอบรมการพ่นยา 

ฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนาโดยตรง ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิก

หรือผู้ที่สนใจ เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการ

จดัการเช้ือโคโรนา โดยใช้วิทยากรทีม่คีวามรู้เร่ืองนี ้

โดยตรงจากผู้ผลิตสารเคมี เรื่องของการใช้เครื่อง

พ่นยา ทางสมาคมก็มีวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมให้

กับผู้อบรม

 “สารเคมีปลอดภัยสามารถใช้ได้ คือกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขาตรวจวิเคราะห์ ก่อนข้ึน 

ทะเบยีน อย. (ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

ว่าสามารถฆ่าเช้ือได้ สมาคมก็เลือกใช้สารที่ข้ึน 

ทะเบียนกับ อย. เพื่อมาตรฐานในการท�างาน เป็น

สารเคมชีนดิที ่3 พวกสารฆ่าเชือ้ สารฆ่าเช้ือโรค ซ่ึง

สารเคมปีระเภทนี ้อย. เขารับรองว่ามคีวามปลอดภยั 

แล้วก็มีเอกสารก�ากับด้านความปลอดภัย มีฉลาก

สารเคม ีข้ันตอนการใช้งาน รวมถึงวิธกีารใช้ต่างๆ” 

นายธนาวุฒิกล่าว 

 “เราในนามสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลงแห่ง

ประเทศไทย เรามอีงค์ความรู้ให้กับสมาชิก เรามอีงค์

ความรู้ให้กับสังคม เราน�าองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

ในการจัดการเช้ือโรคให้กับสังคม เพราะฉะนั้น

ขอให้มั่นใจว่าหลักการที่เหมาะสมตามที่ได้พูดมา

ทั้งหมดจะท�าให้เมืองของเราปลอดเช้ือโรคในหลัก

การทีเ่หมาะสม ฉะนัน้ก็หวังว่าสงัคมต้องเข้าใจหลกั

วิธีการที่เราน�าเสนอ ซ่ึงเป็นหลักวิธีการที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายแล้วก็ใช้กันมานานในการพ่นฆ่าเชื้อ

โรค” นายกสมาคมวิชาชีพก�าจดัแมลงกล่าวทิง้ท้าย

 สุทิยา ศิริเจรญิ ท่ีปรึกษาวิชาการและบรหิาร 

สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง กล่าวถึงประเด็น

ด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่น�ามาใช้ว ่า 

สารปัจจุบันมีหลายชนิด ที่มีสารออกฤทธ์ิบอกว่า

ฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งก็จะระบุว่า ได้รับการพิสูจน์แนะน�า 

เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น ไวรัส, ไข้หวัด 

สายพันธุ์ H1N1, ไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N1, ไวรัส

โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉลากพวกนี้ต้องผ่าน 

อย. ต้องข้ึนทะเบียน ถ้าไม่ข้ึนทะเบียนพิมพ์

อย่างนี้ไม่ได้ ส่วนใหญ่บริษัทก�าจัดแมลงก็จะท�า

ตามฉลาก ไม่มีสิทธิ์ปรุงเอง ชงเอง ผสมเอง  

ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรม เป็นวิชาชีพของ

สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง

 “การฉีดสารเคมีไม่ว่าจะที่คุณซ้ือมา หรือ

คุณจ้างเข้ามาฉีด คุณต้องขอเอกสารตัวยานั้นๆ 

เพื่อมาดูว่ามันคืออะไร วิธีการอย่างไร สารออก

ฤทธ์ิคืออะไร ใช้แบบไหนต้องศึกษา พอศึกษา

เสร็จแล้วคุณก็อนุญาตให้เขาฉีด เหมือนส่วน

ราชการ ที่ฉีดอยู่ตอนนี้ วิธีการที่ถูกต้อง ผม

อยากจะแนะน�า เขาต้องข้ึนป้ายว่ายาทีเ่ขามาฉดี 

คอื ยาอะไร ฉดีลงไปในถนน ฉดีลงไปในบ้านคน 

เขาจะได้รู้ว่า มันสารออกฤทธิ์คืออะไร เกิดเขา

เป็นภูมิแพ้ เขาจะได้ไปหาหมอถูก ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ 

คณุขับรถไปฉดี ไม่รู้เอาอะไรไปฉดี ประชาชนรับ

กรรม แต่ถ้าคณุจดุเร่ิมต้นทีต่รงนี ้คณุท�าให้มนัถูก 

ทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหา จากประสบการณ์จาก

การท�างานที่เราท�าอยู่ ก็เอาตรงน้ีมาอธิบายให้

ฟัง ว่าสิง่ทีท่�าคอืมนัเป็นอย่างนี ้เพราะว่าเราเอา

ความเป็นพิษไปให้กับชาวบ้าน เราต้องมีความ

รับผิดชอบ” นายสุทิยากล่าว 

MCMSCS200363JOH-NEW.PDF  MC 22/03/63  P.Ying

ธนาวุฒิ ศิริเรือง

นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง 

จากซ้ายไปขวา สุทิยา ศิริเจริญ ที่ปรึกษาวิชาการและบริหาร สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง, ธนาวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง และเฉลิม ถาวรพานิช  

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิชาชีพก�าจัดแมลง ร่วมแถลงข่าว

พื้นที่พิเศษ


